

ข่าวการประชุมและติดตามงานหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ
(อพ.สธ.-มรภ.รอ.)

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี อาจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์ ศรีสมบัติ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทำหน้าที่เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (อพ.สธ.-มรภ.รอ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมี ดร.ปิยรัชฎ์ ปริญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. และรองหัวหน้าสำนักงาน อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ และคณะเข้าร่วมประชุม

ดร.ปิยรัชฎ์ ปริญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานเพื่อสอดคล้องกับแผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่หก มีประเด็นสำคัญดังนี้

- ❖ การประชุมครั้งนี้เพื่อทบทวนหรือพิจารณาปรับแผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่หก ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประจำปี โดยมีตัวชี้วัดการทำงานคือ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ โดยใช้ร่วมกับแนวทางการดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงานของแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่หก
- ❖ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีฐานทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่สามารถที่จะขยายงานทางด้านงานโครงการวิจัยต่างๆ ดังนี้
 - สามารถเพิ่มเติมกลุ่มเป้าหมายที่ทำในกิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยอบรมให้กับเครือข่าย อพ.สธ. (ท้องถิ่น และโรงเรียน นั้นต้องสนองพระราชดำริ กับทาง อพ.สธ. หากยังไม่ได้สนองพระราชดำริ สามารถเชิญชวนให้เข้ามาสมัครเป็นสมาชิก อพ.สธ.)
 - การร่วมจัดนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น” สิ่งที่น่าเสนอควรแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของทรัพยากรเหล่านั้น

พร้อมทั้งชี้แจงเรื่องการส่งแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ภายใน วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ และกล่าวถึงการเตรียมงานประชุมวิชาการนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน – ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็น องค์ประธานเปิดงานในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ประมวลภาพ

